

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

6.1 ภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด

ภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดประการสำคัญประการหนึ่ง คือ การอำนวยความสะดวก การพิจารณาดำเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร) เป็นหลักการเช่นเดียวกับคดีอาญาโดยพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบในอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดีมีหน้าที่กลั่นกรองพยานหลักฐานที่พนักงานอัยการสอบสวน รวบรวม เสนอมาให้พนักงานอัยการได้พิจารณาก่อนที่จะมีคำสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย ก่อนคดีขึ้นสู่ศาล อันถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตุลาการโดยฝ่ายบริหาร (Quire judicial) ในฐานะทนายแผ่นดิน

จากการที่ได้สาธิตระบบ KMS และกิจกรรม KMS 3 ปี ต่อ KM Team หรือผู้เชี่ยวชาญ ของสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา การรับสำนวนคดีของพนักงานอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ให้มีความเป็นเอกภาพกับหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด อาทิเช่น สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานคดีต่างประเทศที่มีลักษณะการกระทำความผิดของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยมีความเกี่ยวพันของการกระทำความผิดและมีความคาบเกี่ยวในเรื่องอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตรวจรับสำนวนคดีดังกล่าวให้มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนรวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม

1. การมีชุดความรู้ที่จำเป็นสำหรับพนักงานอัยการในการปฏิบัติหน้าที่การตรวจรับสำนวนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในระบบ KMS ย่อมก่อประโยชน์ต่อพนักงานอัยการและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยเฉพาะพนักงานอัยการใหม่ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มี ความชำนาญพอ ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานให้สามารถวินิจฉัยสั่งรับสำนวนคดีได้ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2. ระบบ KMS ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้หลักและองค์ความรู้สนับสนุน เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง ช่วยให้พนักงานอัยการและผู้ปฏิบัติงานสามารถพิจารณา

ตรวจรับสำนวนและตั้งคดีเสร็จได้อย่างรวดเร็ว มีผลทำให้ช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างลงได้ และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดอัตรากำลังของพนักงานอัยการ

3. การมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ได้บรรจุไว้ในระบบ KMS ทำให้พนักงานอัยการได้มีโอกาสสอบถามหรือปรึกษาองค์ความรู้ในการตรวจรับสำนวนคดีได้ทุกเวลาและประการสำคัญนอกเหนือจากชุดความรู้ที่มีอยู่แล้วจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน (Tacit Knowledge) ที่ไม่สามารถหาได้จากเอกสารชุดความรู้ (Explicit Knowledge) เป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทางหนึ่ง

4. พิจารณาจากแผน KMS 3 ปี ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเชื่อได้ว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาในการตรวจพิจารณารับสำนวนคดีของพนักงานอัยการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

6.2 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากพนักงานมีบทบาทสำคัญยิ่งในการอำนวยความสะดวกในคดีอาญา การปฏิบัติหน้าที่ในคดีอาญาไม่ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาโดยตรงตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชนการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดยใช้ระบบการจัดการความรู้ในหัวข้อ (Task) เพื่อแก้ไขในการรับสำนวนคดีของพนักงานให้มีเอกภาพตามที่ปรากฏในเอกสารวิจัยนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ยังความคิดเห็นในเรื่องปัญหาการตีความประเภทของความผิดที่เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ตามคำสั่งของกรมอัยการที่ 19/2534 ว่าหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรจะได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นในการสร้างมาตรฐานให้เป็นแนวทางเดียวกันให้มีความเป็นเอกภาพ ในระหว่างหน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับการยอมรับและมีความศรัทธาจากประชาชนและสังคมว่าหน่วยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรอิสระในการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความสงบสุขและความเรียบร้อยให้กับสังคม ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550